



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๙๔ ภายใน ๓๐๒  
ที่ กษ ๐๒๐๒/ว๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนข้าราชการที่ประสงค์เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

ด้วยประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เห็นชอบมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการสำรวจข้อมูลข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ประสงค์จะเข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดหาสถานที่จัดพิธีประกาศเกียรติคุณฯ เพื่อใช้ประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป

ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอบความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนข้าราชการที่ประสงค์จะเข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เฉพาะผู้เกษียณอายุราชการ) ให้จัดส่งกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสามารถแจ้งตอบรับการเข้าร่วมงานในภาพรวมของส่วนราชการผ่านช่องทาง <https://bit.ly/๓OnOG๔> หรือ QR Code ด้านล่างนี้ ภายในวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(นางสาวยุพิน สายงาม)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินการ

จัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะจัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ กรุงเทพมหานคร จึงมีความประสงค์จะขอข้อมูลจำนวนข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการที่ประสงค์จะเข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดหาสถานที่จัดพิธีประกาศเกียรติคุณฯ โดยให้แจ้งตอบรับการเข้าร่วมงานผ่าน QR Code ภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการทราบ พร้อมส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงาน เพื่อรวบรวมจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ส่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบต่อไป

(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่